

หนังสือเฮสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง และฉบับที่สอง

จดหมายถึงชาวเฮสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง น่าจะเป็นจดหมายสองฉบับแรกที่เปาโลเขียน เปาโลได้พูดถึงชีวิตคริสเตียนให้ชาวเฮสะโลนิกาฟัง ระหว่างทางที่เขาจะไปมาซิโดเนีย (ประเทศกรีกตอนเหนือ) ในครั้งแรกมีหลายคนมาเชื่อ แต่เปาโลก็อยู่ที่นั่นได้ไม่นาน เปาโลจึงเขียนจดหมายสองฉบับนี้เพื่อปลุกใจคนเหล่านี้เกี่ยวกับความเชื่อใหม่ที่พวกเขาได้พูดถึงหลายสิ่งทีคนพวกนี้ยังสงสัยอยู่ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวันที่พระเยซูจะกลับมา

จดหมายจากเปาโลถึงหมู่ประชุมของพระเจ้า ในเมืองเรสเสโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง

1 จากเปาโล สilas และทิโมธี
ถึงหมู่ประชุมของชาวเมืองเรสเสโลนิกา ที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและในพระเยซูคริสต์เจ้า
ขอให้พระเจ้ามีความเมตตากรุณาและให้สันติสุขกับพวกคุณ

ชีวิตและความเชื่อของพี่น้อง

²พวกเราขอบคุณพระเจ้าเสมอ สำหรับพวกคุณทุกคน และอธิษฐานให้พวกคุณด้วย ³ต่อหน้า
พระเจ้าพระบิดาของเรา พวกเรายังนึกถึงอยู่ตลอดเวลา ถึงการงานที่คุณทำเพราะความเชื่อ
งานหนักที่คุณยอมเหน็ดเหนื่อยเพราะความรัก ความทรหดอดทนที่คุณมีเพราะความหวัง
เป็นความหวังที่คุณมีในพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ⁴พี่น้องครับ พวกเราว่าพระเจ้ารักคุณ และ
ได้เลือกพวกคุณให้มาเป็นคนของพระองค์ ⁵เพราะตอนที่พวกเรานำข่าวดี¹ มาให้กับพวกคุณนั้น*
ไม่ได้มาด้วยคำพูดเท่านั้น แต่มาด้วยฤทธิ์เดช ด้วยพระวิญญานบริสุทธิ์² และด้วยความมั่นใจเต็มที่
ว่าเป็นจริง พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนที่พวกเรายังอยู่กับพวกคุณนั้น พวกเราใช้ชีวิตอย่างไร คือ
พวกเราอยู่เพื่อประโยชน์ของพวกคุณทั้งนั้น ⁶พวกคุณได้เลียนแบบพวกเราและองค์เจ้าชีวิต คือ
พวกคุณยอมรับถ้อยคำของพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากมากมายด้วยความชื่นชม
ยินดีที่มาจากพระวิญญานบริสุทธิ์ ⁷ด้วยเหตุนี้ พวกคุณจึงกลายเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ไว้วางใจ
ทั้งหมดในแคว้นมาซิโดเนียและในแคว้นอาคาญา ⁸เป็นเพราะพวกคุณนี้แหละ ถ้อยคำขององค์
เจ้าชีวิต จึงได้เลื่องลือออกไป ไม่ใช่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนีย และในแคว้นอาคาญาเท่านั้น แต่
ข่าวของความเชื่อที่พวกคุณมีในพระเจ้านั้น ได้เลื่องลือไปจนทั่วทุกหนทุกแห่ง จนพวกเราไม่
จำเป็นต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ⁹ทุกคนกำลังพูดถึงพวกคุณว่า พวกคุณได้ต้อนรับพวกเรา
อย่างไร และได้หันจากรูปเคารพ*ไปรับใช้พระเจ้าอย่างไรคือพระเจ้าที่เที่ยงแท้และมีชีวิตอยู่ ¹⁰เขา
ยังพูดถึงเรื่องที่คุณตั้งตาคอยพระบุตรของพระเจ้าที่จะมาจากสวรรค์อีกด้วย พระเจ้าได้
ทำให้พระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย และพระเยซูจะช่วยพวกเราให้พ้น
จากโทษที่พระเจ้ากำลังจะส่งมา

งานรับใช้ของเปาโลในเรสเสโลนิกา

2 พี่น้องทั้งหลายก็รู้ว่า เมื่อพวกเรามาเยี่ยมเยียนนั้น ไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลย ²แต่คุณก็รู้
แล้วว่าก่อนหน้านั้นในเมืองฟิลิปปี* พวกเราได้รับความทุกข์ยากลำบากขนาดไหน แต่พระเจ้า
ได้ช่วยให้พวกเรากล้าที่จะประกาศข่าวดีที่มาจากพระองค์นั้นให้กับพวกคุณ ทั้งๆ ที่มีคนจำนวน
มากต่อต้านพวกเราอย่างหนัก ³แน่นอน เมื่อพวกเราอ่อนอ่อนให้คนมายอมรับข่าวดีนั้น มันไม่ได้
มาจากแรงจูงใจที่ผิดๆ หรือความไม่จริงใจ หรือหวังที่จะหลอกหลวงใคร ⁴แต่ตรงกันข้าม พระเจ้า
พอใจพวกเราจึงได้มอบข่าวดีนี้ให้กับพวกเรา พวกเราถึงได้ประกาศออกไป เราไม่ได้ทำเพื่อเอาใจคน

1:5 เรื่องของเปาโลในเมืองเรสเสโลนิกา อ่านได้จากหนังสือกิจการ 17:1-9

1:9 รูปเคารพ พระปลอมที่ทำขึ้นจากไม้หรือหิน ที่คนที่ไม่ใช่ยิวกราบไหว้กัน

2:2 เรื่องของเปาโลในเมืองฟิลิปปี อ่านได้จากหนังสือ กิจการ 16:11-4

แต่เพื่อเอาใจพระเจ้า ผู้ตรวจสอบใจของเรา ⁵พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่า พวกเราไม่เคยประจบสอพลอ หรือเอาคำสอนมาบังหน้าความโลภ พระเจ้ารับรองได้ว่าเป็นความจริง ⁶พวกเราไม่สนใจคำยืนยันของมนุษย์คนไหนหรอก ไม่ว่าจะ เป็นพวกคุณหรือคนอื่น ๆ ก็ตาม

⁷ในฐานะที่พวกเราเป็นพวกศิษย์เอก¹ ของพระคริสต์ พวกเรามีสิทธิ์ที่จะบังคับพวกคุณก็ได้ แต่เมื่ออยู่กับพวกคุณ พวกเรากลับอยู่อย่างสุภาพอ่อนโยน* เหมือนแม่คนที่รักและเอาใจใส่ลูกๆ ของเธอ ⁸พวกเรารักพวกคุณมากจนพร้อมที่จะทุ่มชีวิตทั้งหมดให้กับพวกคุณ ไม่ใช่แค่เอาข่าวดี¹ จากพระเจ้ามาบอกเฉยๆ ⁹พี่น้องทั้งหลายคงจำได้ว่า ตอนที่พวกเรามาประกาศข่าวดีจากพระเจ้าให้กับพวกคุณนั้น พวกเราได้ทำงานอย่างหนัก อาบเหงื่อต่างน้ำทั้งวันทั้งคืน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของใคร

¹⁰พวกคุณและพระเจ้านั้นเป็นพยานได้ว่า ตอนที่พวกเราอยู่กับพวกคุณที่ไว้วางใจนั้น พวกเราได้ทุ่มเทตัวเองให้กับพระเจ้า ทำตามใจพระองค์ และมีชีวิตที่สะอาดหมดจดขนาดไหน ¹¹พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเราได้ทำกับคุณแต่ละคนอย่างไรพวกเราได้ทำเหมือนกับพ่อทำกับลูกๆ ของเขาเอง ¹²พวกเราได้ให้กำลังใจ ปลอบใจ และพูดย้ำแล้วย้ำอีกให้พวกคุณใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าชอบใจ พระองค์เองที่เรียกพวกคุณเข้ามามีส่วนร่วมในแผ่นดินและเกียรติยศของพระองค์

¹³นี่เป็นเหตุที่พวกเราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะตอนที่พวกคุณได้ยอมรับถ้อยคำของพระเจ้าที่ได้ยินจากพวกเรานั้น พวกคุณไม่ได้รับไว้เหมือนเป็นแค่คำพูดของมนุษย์ แต่ยอมรับว่าเป็นถ้อยคำของพระเจ้า และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้อยคำนี้เองกำลังทำงานอยู่ในตัวพวกคุณที่ไว้วางใจ ¹⁴พี่น้องทั้งหลาย พวกคุณได้เลียนแบบหมู่ประชุมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ที่แคว้นยูเดีย*คือพวกคุณได้รับความทุกข์ยากแบบเดียวกันจากคนของตนเอง เหมือนกับที่พวกเขาได้รับจากพวกยิวที่เป็นคนของเขาเอง ¹⁵พวกยิวพวกนี้ ก็เป็นพวกที่ฆ่าพระเจ้าและพวกผู้พูดแทนพระเจ้า¹ ยิวพวกนี้แหละที่ได้ทำร้ายพวกเราอย่างสาหัส และขับไล่พวกเราออกมา พวกนี้ทำให้พระเจ้าไม่พอใจ พวกนี้ยังต่อต้านทุกคนด้วย ¹⁶พวกเราประกาศกับคนที่ไม่ใช่ยิวเพื่อเขาจะได้รอดด้วย แต่คนยิวพวกนี้พยายามขัดขวางไม่ให้พวกเราทำ เมื่อพวกเขาทำอย่างนี้ เขาก็เพิ่มความบาปขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มขนาด แล้วในที่สุดพระเจ้าก็ได้ลงโทษพวกเขา

เปาโลอยากจะทำกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอีก

¹⁷พี่น้องทั้งหลาย สำหรับพวกเราแล้ว ก็ถูกแยกจากกันแค่ชั่วคราวเท่านั้น จากกันแค่วันแต่ใจนั้นยังอยู่กับพวกคุณ พวกเราอยากจะทำหน้าพวกคุณจนแทบจะขาดใจอยู่แล้ว¹⁸อันที่จริงพวกเราได้พยายามที่จะมาหาพวกคุณ ที่แน่ๆ อย่างน้อยตัวผมเอง เปาโล ก็ได้พยายามแล้วพยายามอีก แต่ซาตานก็ขัดขวางพวกเราไว้ ¹⁹แล้วใครกันล่ะจะเป็นความหวัง ความชื่นชมยินดี หรือสามารถทำให้เราคุยโอ้อวดได้ต่อหน้าพระเจ้าเมื่อพระองค์กลับมา ก็พวกคุณนั่นแหละ ²⁰พวกคุณเป็นเกียรติยศและความชื่นชมยินดีของพวกเรา

2:7 แต่เมื่อ...สุภาพอ่อนโยน ดินฉาบข้างฉาบเขียนว่า "แต่พวกเราทำตัวเหมือนเป็นเด็กในหมู่พวกคุณ"

2:14 ยูเดีย คือดินแดนของชาวยิวที่พระเยซูอาศัยอยู่และสั่งสอน นอกจากนี้หมู่ประชุมของพระเจ้าก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่

3 ในที่สุดเมื่อพวกเขาทนคอยต่อไปไม่ไหวแล้ว พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ในเฮเธนส์ต่อไป² แล้วส่งน้องทีโมธี เพื่อนร่วมทำงานของพระเจ้าในการประกาศข่าวดีของพระคริสต์ มาหาพวกคุณ เพื่อช่วยพวกคุณให้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ และไว้วางใจในพระเจ้าต่อไป³ จะได้ไม่มีใครหวั่นไหวไปกับการข่มเหงที่เจออยู่ในตอนนี้ เพราะพวกคุณรู้อยู่แล้วว่า พระเจ้าได้กำหนดให้เราจะต้องเจอกับการข่มเหงพวกนี้อยู่แล้ว⁴ ความจริงแล้ว ตอนที่พวกเราอยู่กับพวกคุณนั้น พวกเราได้เตือนว่า พวกคุณจะต้องเจอกับการข่มเหงมากมาย และมันก็เป็นจริงตามนั้นอย่างที่คุณก็รู้อยู่แล้ว⁵ เพราะอย่างนั้น เมื่อผมทนคอยต่อไปไม่ไหวแล้ว ก็เลยส่งทีโมธีให้มาพูดว่า ความเชื่อของพวกคุณเป็นอย่างไร กลัวว่าซาตานจอมอัยยวน อาจจะมายั่วยวนพวกคุณให้หลงไปแล้ว ทำให้งานที่พวกเราลงแรงกันไปนั้นสูญเปล่า

⁶ตอนนี้ ทีโมธีได้กลับมาถึงแล้วหลังจากที่ไปเยี่ยมคุณมา และนำข่าวดีเกี่ยวกับความเชื่อและความรักของคุณมาบอกพวกเราด้วย เขาได้บอกอีกว่า พวกคุณยังมีความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวกับพวกเรา และอยากจะเจอพวกเรามากพอๆกับที่พวกเราอยากจะเจอคุณ⁷ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย ถึงแม้พวกเราจะมีความทุกข์และปัญหามากมาย แต่พวกเราก็ได้รับกำลังใจจากพวกคุณ เพราะความเชื่อของพวกคุณนั่นเอง⁸ ถูกแล้ว พวกเรารู้สึกโล่งอกที่ได้รู้ว่าพวกคุณยังตั้งมั่นคงอยู่ในองค์เจ้าชีวิต⁹ โอ พวกเราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างไรดี ให้สมกับความสุกที่พวกเราเฝ้าต่อหน้าพระเจ้าเพราะพวกคุณ¹⁰ พวกเราอธิษฐานอย่างจริงจังทั้งวันทั้งคืน หวังจะได้เจอพวกคุณอีก เพื่อจะได้เติมความเชื่อของพวกคุณในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้เต็มบริบูรณ์

¹¹ขอให้พระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และพระเยซูเจ้าของพวกเรา ช่วยเปิดโอกาสให้เราเรามาหาคุณด้วย¹² ขอให้องค์เจ้าชีวิตทำให้คุณมีความรักมากขึ้นจนล้นออกมาให้กันและกัน และให้กับทุกๆ คน เหมือนกับที่พวกเรามีความรักให้กับพวกคุณด้วย¹³ ดังนั้น ขอให้พระเจ้าทำให้จิตใจของพวกคุณตั้งมั่นคงขึ้น เพื่อพวกคุณจะได้บริสุทธิ์* และไม่มีตำหนิ ต่อหน้าพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา เมื่อพระเยซูเจ้าของพวกเรากลับมาพร้อมกับบรรดาผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดของพระองค์

ชีวิตที่พระเจ้าพอใจ

4 พี่น้องทั้งหลาย พวกเรายังมีเรื่องอื่นที่จะบอกกับคุณอีก ตามที่พวกเราได้สอนพวกคุณแล้ว ว่าให้ใช้ชีวิตอย่างไรพระเจ้าถึงจะชอบใจพวกเรา คุณก็กำลังทำอย่างนี้อยู่แล้วในเวลานี้ พวกเราขอรับรองและขอเร้าใจคุณในนามของพระเยซูเจ้า ให้ทำแบบนี้มากยิ่งขึ้น² พวกคุณก็รู้อยู่แล้วว่า พวกเราได้สั่งอะไรไว้กับพวกคุณบ้างด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูเจ้า³ นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้พวกคุณบริสุทธิ์ และอยู่ห่างจากความผิดบาปทางเพศ⁴ ให้แต่ละคนหาภรรยาของตัวเองมาในทางที่บริสุทธิ์และมีเกียรติ*⁵ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในราคะตัณหา เหมือนกับคนนอกศาสนาที่ไม่รู้จักพระเจ้าทำกัน⁶ อย่าเอาเปรียบหรือทำบาปต่อพี่น้องด้วยการเป็นชู้กับภรรยาเขา เพราะพวกเราได้บอกและเตือนพวกคุณไปแล้วว่าองค์เจ้าชีวิตจะลงโทษคนที่ทำเรื่องพวกนี้⁷ พระเจ้าไม่ได้เรียกให้พวกเรามาเป็นคนสกปรกมากมาย แต่เรียกให้พวกเราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับพระองค์⁸ ดังนั้น

3:13 บริสุทธิ์ คนที่พระเยซูได้ทำให้บริสุทธิ์และอยู่กับพระเจ้าตลอดไป

4:4 หรือแปลได้อีกอย่างว่า รู้จักควบคุมร่างกายตนเองในทางที่บริสุทธิ์และมีเกียรติ

คนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ก็ได้ปฏิเสธมนุษย์ แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ที่มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์^๑ ของพระองค์ให้กับพวกคุณ

^๙ส่วนเรื่องที่จะรักพี่น้องนั้น พวกเราไม่จำเป็นต้องเขียนถึงเลย เพราะเป็นพระเจ้าเองที่ได้สอนให้พวกคุณรักซึ่งกันและกันอยู่แล้ว ¹⁰แน่นอน พวกคุณรักพี่น้อง ทุกคนทั่วทั้งมาซิโดเนีย แต่พี่น้องทั้งหลาย พวกเราขอหนุนใจให้พวกคุณรักกันมากขึ้นเรื่อยๆ

¹¹ให้พวกคุณตั้งเป้าไว้เลยว่า จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ลงมือทำงานด้วยตัวเอง เหมือนกับที่พวกเราได้บอกไว้แล้ว ¹²ถ้าคุณทำอย่างนี้ คนภายนอกก็จะเคารพนับถือชีวิตของคุณ และพวกคุณจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลย

องค์เจ้าชีวิตกำลังจะมา

¹³พวกเราอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้ว คุณจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ เหมือนกับคนอื่นๆ ที่ไม่มีความหวัง ¹⁴ถ้าพวกเราเชื่อว่าพระเยซูตายไปแล้ว และได้ฟื้นขึ้นมาอีก พวกเราก็มองเห็นว่า พระเจ้าจะนำผู้เชื่อเหล่านั้นที่ได้ตายไปแล้วกลับมาพร้อมกับพระเยซู โดยทางพระเยซู ¹⁵เรื่องที่เราจะบอกคุณต่อไปนี้ องค์เจ้าชีวิตเป็นผู้พูดเอง คือว่าในวันนั้นตอนที่องค์เจ้าชีวิตมา พวกเรายังมีชีวิตอยู่จะไม่ได้เปรียบคนพวกนั้นที่ตายไปแล้วหรอก ¹⁶เพราะเมื่อคนได้ยินคำสั่งอันดังกึกก้อง เสียงดังสนั่นของหัวหน้าทูตสวรรค์* และเสียงเป่าแตรของพระเจ้าดังขึ้น องค์เจ้าชีวิตก็จะลงมาจากสวรรค์ และบรรดาคนที่ได้ตายไปแล้วในพระคริสต์ จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมา ก่อน ¹⁷หลังจากนั้น พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็จะถูกนำตัวขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อไปพบกับองค์เจ้าชีวิตบนท้องฟ้า และพวกเรา ก็จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป ¹⁸ขอให้พูดเรื่องนี้เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ให้เตรียมพร้อม สำหรับการกลับมาขององค์เจ้าชีวิต

5 พี่น้องทั้งหลาย พวกเราไม่จำเป็นต้องเขียนบอกพวกคุณเลยถึงเรื่องวัน และเวลานั้น ²เพราะพวกคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่า องค์เจ้าชีวิตจะมาเหมือนกับขโมยที่มาในเวลากลางคืน ³เมื่อคนพูดว่า “ทุกอย่างสงบสุขและปลอดภัยดีแล้ว” การทำลายล้างก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาทันทีเหมือนกับการปวดท้องตลอดลูก และพวกเขาหนีไปไหนไม่พ้นด้วย ⁴แต่พี่น้องทั้งหลาย พวกคุณไม่ได้อยู่ในความมืด ดังนั้นพวกคุณจะไม่แปลกใจเลยเมื่อวันนั้นมาถึงอย่างกับขโมยมา ⁵เพราะพวกคุณทุกคนเป็นของกลางคืน และเป็นของกลางวัน พวกเราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด ⁶ดังนั้น อย่านอนหลับเหมือนคนอื่นๆ แต่ให้ตื่นตัว และมีสติอยู่เสมอ ⁷เพราะคนที่นอนก็จะนอนในตอนกลางวัน และคนที่เมาก็จะเมาในตอนกลางวัน ⁸แต่พวกเราเป็นของกลางวัน จึงต้องมีสติให้สวมใส่ความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกันอกของพวกเรา และให้เอาความหวังที่พระเจ้าจะช่วยให้พวกเราให้รอดนั้นมาเป็นหมวกเหล็ก ⁹เพราะพระเจ้าไม่ได้เลือกพวกเราให้มาถูกพระองค์ลงโทษ แต่ให้มารับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรา ¹⁰พระเยซูยอมตายเพื่อพวกเรา ดังนั้น เมื่อพระองค์มา ไม่ว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว พวกเราก็มจะได้มี

4:16 หัวหน้าทูตสวรรค์ แปลได้อีกอย่างว่า ผู้นำพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า

ชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์¹¹ ฉะนั้น คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งกันและกัน เหมือนกับที่กำลังทำกันอยู่แล้วในตอนนี

คำแนะนำสุดท้ายและการทักทาย

¹²พวกเราขอร้องให้พี่น้องทั้งหลายเคารพคนกลุ่มนี้ที่ทำงานหนักอยู่ในหมู่พวกคุณที่กำลังนำทางคุณในองค์เจ้าชีวิต และที่คอยให้คำแนะนำตักเตือนพวกคุณ¹³ ขอให้พวกคุณเคารพนับถือพวกเขาอย่างสูงด้วยความรักเพราะงานที่พวกเขาได้ทำ และขอให้พวกคุณอยู่กันอย่างสงบสุข¹⁴ พวกเราขอหนุนใจพี่น้องทั้งหลายให้ตักเตือนคนที่ซึ่งเกียจหลังยาว ช่วยปลอบโยนคนซึ่กั้ว ช่วยเหลือคนอ่อนแอ และให้อดทนกับทุกคน¹⁵ ระวังอย่าให้ใครทำชัว้ตอบแทนความชัว้ แต่พยายามทำดีต่อกันและต่อทุกคนเสมอ

¹⁶ขอให้พวกคุณเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอด¹⁷ให้อธิษฐานตลอดเวลา¹⁸ และให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ นี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกคุณทำในพระเยซูคริสต์

¹⁹อย่าดับไฟของพระวิญญาณ[†] ²⁰อย่าลบหลู่คำพูดของผู้พูดแทนพระเจ้า[†] ²¹แต่ให้ทดสอบทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจริง แล้วยึดมั่นในสิ่งที่ดี²² หลีกหนีจากสิ่งชั่วร้ายทุกชนิด

²³ขอให้พระเจ้าผู้ให้สันติสุข ทำให้พวกคุณบริสุทธิ์ทั้งหมดจดในทุกเรื่องสำหรับพระองค์ และขอให้ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของพวกคุณทุกคนถูกเก็บรักษาไว้ไม่ให้มีที่ติ จนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเราจะกลับมา²⁴ พระองค์จะทำอย่างนี้แน่นอน เพราะพระเจ้าที่เรียกพวกคุณมานั้นชื่อสัตย์

²⁵พี่น้องทั้งหลาย อธิษฐานเพื่อพวกเราด้วย²⁶ ทักทายพี่น้องทุกคนด้วยจูบที่บริสุทธิ์²⁷ ให้สัญญาต่อหน้าองค์เจ้าชีวิตว่า พวกคุณจะอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องทุกคนฟัง²⁸ ขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรา มีเมตตากรุณาต่อพวกคุณเถิด

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

Order online – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>